



■■ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทท.ไปทางไหนก็มีแต่คนต้อนรับเป็นปรากฏการณ์อัตโนมัติ ซึ่งผิดกับนักการเมืองหลายคน ที่เดินทางไปไหนแล้วเจอคนที่ถูกเกณฑ์ออกไปรับก็แกล้งยิ้มแบบอาเพศฯ เพราะมันไม่ได้เกิดจากความเป็นธรรมชาติ หรือความต้องการจริงๆ ของประชาชน ถ้าสุดเมื่อเช้าของวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คลอง 11 ผู้ว่าฯกทท. ได้รับเชิญให้ไปวิ่งเพื่อออกกำลัง “REIGNWOOD RUN 2022” พร้อมโปรสถานที่ 2,000 กว่าไร่ ซึ่งจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ปรากฏว่ามีผู้ที่เข้าร่วมวิ่งรวมทั้งประชาชนแห่กันไปต้อนรับคึกคัก ชนิดธรรมชาติเต็มร้อย ไม่มีฝักชีโรยหน้า “หลอกแหกตา” คนไปวิ่ง วันนี่ว่ากันว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลัง หรือการวิ่งใดๆ หากมีการจัดขึ้นที่ไหนถ้าไม่ไกลเกินไป คนจัดก็จะเรียนเชิญผู้ว่าฯชัชชาติ สัญลักษณ์ของคนแข็งแรงไปวิ่งด้วย นี่คือนี่สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาของคนบางกลุ่มอย่างมากเลยทีเดียว และก็ทำให้มีประชาชนมากหน้าหลายตากังวลว่า หากชื่อชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังกระหึ่มไม่ตกสำรวจเช่นนี้ ความเป็นชัชชาติอาจมีปัญหาได้ เพราะคนไทยที่ตัดจริตกำลังหาโอกาสทุบตีตลอดเวลา ไม่แตกต่างจากระบบการเมืองระดับประเทศ แต่กรณีของเน่าแฉเห็นว่าทุเรศฯ กลับพก้นวางอุเบกษาเสียสิ้น...■■ มีจดหมายร้องทุกข์จากประชาชนคนขายทะเลบางขุนเทียน บอกว่า อยากให้ผู้ว่าฯกทท.สานงานต่อจาก นายศักดิ์ชัย

บุญมา อดีตรองผู้ว่าฯกทท.เกี่ยวกับการป้องกันชายฝั่งน้ำทะเลกัดเซาะ เนื่องจากปัจจุบันวิกฤตนี้ใหญ่หลวงยิ่ง หลักเขตแผ่นดินอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่นับกิโลเมตรกว่าแล้ว หาก กทท.ไม่คิดท่อมเทแก้ไข หรือป้องกันให้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเสีย โอกาสที่แผ่นดินใหญ่หรือชายฝั่งจะถูกกลืนกินมากกว่านี้ย่อมมีสูง แผลกเรื่องนี้ไม่เคยมี สก. นักการเมืองคนไหนอ้าปากออกมาเลยว่าจะแก้ไข จะสร้าง หรือจะถมทะเลเรียกคืนแผ่นดินซึ่งหายไป เหมือนอย่างประเทศที่เขามีปัญหาตัดสินใจกระทำ การปลูกไม้โกงกาง เอาไม้ไผ่ไปปักกัน พูดตามหลักได้แต่บรรเทาไม่ก็เปอร์เซ็นต์ เพราะสุดท้ายก็เป็นการแก้ไขตามหลังปัญหา งานนี้ถ้าผู้ว่าฯชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ออกโรงมาทุบโต๊ะดังๆ ชาวบ้านเขาบอกเขาอุ่นใจ...■■ ที่สำคัญถ้าอยากให้ชายทะเลบางขุนเทียนเป็นชายทะเลจริงๆ ถนนต้องสร้างไปจรดชายทะเล ขณะที่ชาวบ้านเองก็เต็มใจให้การเวนคืน เนื่องจากเขาทราบดีว่า เมื่อ กทท.มีชายทะเลแล้ว ประชาชนจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลไหนโยบาย กทท.ปลูกเสกการท่องเที่ยว คล้ายเหมือนบอกช่วยตัดไม้แต่ไม่ให้เครื่องมือ อย่างนี้เด็กทารกก็พุดได้...■■ ปิดท้ายด้วยการร้องทุกข์เช่นกัน กล่าวคือบนถนนสวนทางค์ บริเวณไม่ไกลไม่ไกลห่างบึกซี มีการปิดถนนประมาณ 4-500 เมตร ทำอะไรบ้างบอกแตกก็ไม่วู้ ปิดแล้วมีคนทำงานนับหัวนับหางได้ 2-3 คน บางวันไร้ตัวตน คนทำงาน ส่งผลให้รอดิตดมหาวินาศสันตะโร สิ้นเปลืองน้ำมันน้ำมันไปโดยไร้เหตุ ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ป้ายบอกชาวบ้านสักนิดไม่มี นึกจะปิดก็ปิด นึกจะขุดก็ขุด ไม่แจ้งไม่อธิบายทำงานกันแบบนี้ชาวบ้านจึงสาปแช่งอ้ออึ้งทุกวัน...■■

ไฟงู้า